



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง  
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว ส่งรายชื่อให้สถาบันฯ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบทั่วกัน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการพัฒนา ตารางการพัฒนา และแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ <http://www.nidtep.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสัมพันธ์ บุญเรือง)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา  
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๒  
วันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้อง B๕๓๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
(แบบทำยประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวปรกรฐมพรรณ พามา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๒	นางวิลันดา วรรณาดิเรก	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๓	นางปิยนารถ สุขม่วง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
๔	นายสมชาย มีกำลัง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๕	นางสาวพิชญา ตีมี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๖	นายวรวิทย์ ลีนคำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗	นายธิตินันท์ อวนศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๘	นางสาวณณา ถาวรังกุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๙	นางสาวจิราภรณ์ ชุมพล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๐	นางสาวศิริกาญจน์ ชุตติมามารค	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๑	นางนิสร่า สิมพรัักษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๒	นายจิตรกร มาแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๓	นางสาวนวพร น้อยมิ่ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๔	นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๑๕	นายวสันต์ แปงจิตต์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๖	นายอริพัทธ์ นิธิกิตติสุขเกษม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๗	นายเดชกำพล เจตีย์ยอด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๘	นางสุนิสา เดชะวงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๑๙	นางสาวบุญยาพร ศรีคำขาว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
๒๐	นางสาวปนัดดา หัสปราบ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๑	นางอิงอร มณีโชติ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๒	นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๓	นางสาวกตัญญูลี ทองเจือเพชร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๔	นางสาวไกล่รุ่ง สำเภาทอง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๕	นางสาวพิรพร นิโกบ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๒๖	นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๒๗	นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๒๘	นายอภิสิทธิ์ รอดบำเรอ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ



ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๙	นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
๓๐	นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑	นางสาวอรุราพร เข้มพงษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๓๒	นางสาวบัณฑิตา บุญธรรม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๓๓	นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๓๔	นางศศิธร พรหมอินทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๓๕	นายศุภวัฒน์ เคนภาวะ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๓๖	นายเอกนิษฐ์ รัตนรักษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๓๗	นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๘	นางสาวลีลารัตน์ จาตุรพล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๙	นางสาวศิริมา นุ้ยไม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๐	นางรัชนีวรรณ ชอบผล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๑	นางสาวเมธาวี ตินานันท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔๒	นางสาวภรณ์ทิลา ภูระหงษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
๔๓	นางสาวณิชาภัทร หัตถะมา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
๔๔	นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์
๔๕	นางสาวณัฐชา สังข์ทอง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาแนวทางการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือการพัฒนา และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
๒. ลงทะเบียนประวัติที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๒ เพื่อจัดทำคู่มือผู้ผ่านการพัฒนา
๓. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการพัฒนาในครั้งนี้
๔. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๕. นำสิ่งของที่เป็น เช่น ยา หน้ากากอนามัย สบู่ แคมพู ไดรฟ์ ผ้าเช็ดผม ฯลฯ
๖. เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยแสกน QR Code ด้านล่างนี้

